

แบบจัดทำฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองสวนหมาก (ฝายคลองสวนหมาก)
ที่ตั้งของโครงการ	บ.โป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน
พระราชดำริของ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สรุปพระราชดำริ	ให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างฝายทดน้ำคลองสวนหมาก พร้อมทั้งก่อสร้างคลองส่งน้ำเชื่อมคลองส่งน้ำเดิมของราษฎร ซึ่งต้องปรับปรุงและก่อสร้างใหม่ เพื่อส่งน้ำไปเติมให้กับอ่างเก็บน้ำคลองแขงตอนล่าง
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อทดและเก็บกักน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์ของโครงการฝายคลองสวนหมาก อ่างเก็บน้ำคลองแขงตอนล่าง และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กตามแนวคลอง
หน่วยงานรับผิดชอบ	กรมชลประทาน
ประเภทของโครงการ	การพัฒนาแหล่งน้ำ
สรุปลักษณะของโครงการ	ได้สร้างฝายทดน้ำ ในเขตพื้นที่ ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน เพื่อเป็นแหล่งน้ำเก็บกักน้ำ สำหรับช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและการอุปโภค บริโภค
ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ	2548
งบประมาณที่ได้รับในปีเริ่มต้น และแหล่งที่มาของงบประมาณ ในปีเริ่มต้น	ปี 2548 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง 11,732,355 บาท จากบปคชของกรมชลประทาน
งบประมาณที่ได้รับแต่ละปีแยกเป็นรายปีตั้งแต่ปีเริ่มต้นจนถึงปีปัจจุบัน และแหล่งที่มาของงบประมาณ	ปี 2548 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง 11,732,355 บาท จากบปคชของกรมชลประทาน ปี 2549 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง 48,992,000 บาท จากบปคชของกรมชลประทาน ปี 2552 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง 15,988,000 บาท จากบปคชของกรมชลประทาน
ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโดยสรุป	1.ปี 2548-2549 กรมชลประทานได้ก่อสร้างฝายทดน้ำ พร้อม ระบบส่งน้ำระยะที่ 1 2.ปีงบประมาณ 2552 กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวา ระยะที่ 2 เพื่อเชื่อมคลองธรรมชาติเดิมมีความยาวคลองส่งน้ำ 800 ม.
สถานภาพ (√) โครงการเสร็จสิ้นแล้ว (√) ดำเนินการขยายผล (ให้ชี้แจง)	ปัจจุบันได้ก่อสร้างฝายคลองสวนหมาก พร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวา ระยะที่ 1 แล้ว และอยู่ในการดูแลของโครงการชลประทานกำแพงเพชร 1.กรมชลประทาน กำลังพิจารณาความเหมาะสมโครงการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองสวนหมาก 2.กรมชลประทาน กำลังพิจารณาความเหมาะสมโครงการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำคลองสวนหมาก บริเวณบ้านวังกระสัง ซึ่งจะเป็แหล่งน้ำต้นทุน ให้โครงการต่างๆ ในลำคลองสวนหมาก และบรรเทาอุทกภัยในลำคลองสวนหมาก

หมายเหตุ 1. กรณีเป็นจังหวัดที่ไม่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ให้แจ้งยืนยันด้วย

2. ฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ หมายถึงโครงการที่ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ